

LẤY THÀNH CÔNG DỊ VẬT PHẾ QUẢN

Vào ngày 22/06/2023, Bệnh viện ĐK Bạc Liêu tiếp nhận một người bệnh H.K.T - Nữ - 58 tuổi, địa chỉ: Lam Điền, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu với lý do nhập viện là ho, khó thở.

Người bệnh chưa có tiền sử bệnh lý liên quan. Cách nhập viện khoảng 7 ngày, người bệnh khởi phát đột ngột ho đàm xanh và sốt lạnh run kèm khó thở tăng dần, nhập TTYT Giá Rai điều trị 3 ngày không giảm nên chuyển Bệnh viện ĐK Bạc Liêu. Được chụp CT- scan ngực ghi nhận kết quả tổn thương đồng đặc toàn phổi trái, tràn dịch màng phổi trái ít. Nội soi phế quản ghi nhận có dị vật hình dạng sắc nhọn cắm vào niêm mạc phế quản gây phù nề sung huyết xung quanh, bít gần hoàn toàn phế quản gốc trái. Các bác sĩ đã tiến hành dùng kẹp lấy thành công dị vật ngay, dị vật được nghi là xương động vật. Qua khai thác thông tin, người bệnh không nhớ trước đó đã ăn gì và không bị sặc, không rõ các dấu hiệu của Hội chứng xâm nhập.

Dị vật đường thở (DVĐT) là những vật lạ bị mắc lại trên đường hô hấp từ thanh quản đến phế quản. DVĐT rất đa dạng: thức ăn như xương cá, vỏ tôm, mảnh thịt, hạt sapoche, hạt bắp, hạt đậu, thỏi socola... đôi khi là thuốc viên (còn vỉ), nắp bút, răng giả, đinh sắt, cặp tóc..., có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu có tắc nghẽn nặng các đường hô hấp lớn (thanh môn, khí quản), đôi khi dị vật nhỏ rơi xuống nhánh phế quản, ít gây khó thở nên bị bỏ qua lâu ngày thành dị vật bỏ quên, gây áp-xe phổi, đồng đặc phổi, xẹp phổi. Nguy cơ xảy ra biến chứng và tổn thương phổi sẽ tỷ lệ thuận với thời gian dị vật bị bỏ quên nên điều quan trọng là cần được chẩn đoán càng sớm càng tốt.

Hiện nay, nội soi phế quản ống mềm được xem là đóng vai trò chủ yếu trong chẩn đoán DVĐT do có độ nhạy cảm và độ đặc hiệu rất cao. Lấy dị vật phế quản bằng ống soi mềm là phương pháp được dùng phổ biến và đem lại hiệu quả cao ngày nay, giúp cho người bệnh giảm đau đớn và kích thích hầu họng. Vì vậy, khi thấy bất kỳ dấu hiệu nào bất thường như khó thở, ho sặc, nuốt vướng... cần khám ngay, nếu có DVĐT cần gặp bác sĩ chuyên khoa hô hấp lấy dị vật cấp cứu qua nội soi phế quản. Bệnh viện ĐK Bạc Liêu đã triển khai Nội soi phế quản ống mềm nhiều năm, tiến hành thực hiện nhiều thủ thuật để chẩn đoán bệnh lý đường hô hấp và lấy thành công các dị vật đường thở bỏ quên, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ths.Bs.Hồ Thiên Trang

Hình ảnh dị vật phế quản trước và sau khi gắp:

